

Số: 808/ĐHKH-TTPC
V/v báo cáo công tác phổ biến
giáo dục pháp luật

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên

Thực hiện văn bản số 1711/ĐHTN-PCTĐ ngày 04/11/2014 của Đại học Thái Nguyên về việc đề nghị báo cáo công tác PBGDPL;

Từ đầu năm học 2014 – 2015 cho đến nay, trường Đại học Khoa học đã thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, viên chức, sinh viên; đạt được một số kết quả như sau:

- Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, viên chức trong trường: Phòng Thanh tra - Pháp chế đã phối hợp với tổ Kiểm tra thi đua của nhà trường tuyên truyền phổ biến, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan của cán bộ, viên chức nhà trường. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức cập nhật, phổ biến các văn bản về Luật phòng chống tham nhũng trên Website của nhà trường; Xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2014. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng chống tham nhũng theo tháng, quý, năm đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với sinh viên: Phòng Thanh tra - Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên” đầu khóa học từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014 trong đó phổ biến các quy chế về công tác sinh viên, quy chế đào tạo, công tác thanh tra và pháp chế của nhà trường; học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương; Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của nước ta, đặc biệt là về vấn đề biển, đảo; Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nhà trường



đã tổ chức treo pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2014.

Trên đây là một số kết quả về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, viên chức và sinh viên trường Đại học Khoa học trong thời gian vừa qua, nhà trường xin báo cáo Đại học Thái nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT; TTPC. 

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



ThS. Nguyễn Đức Lạng

